



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



วัยใสตกออรทางปัญญาถกคณาจารย์ “ภาษาอาเซียน”

สื่อสาร “รู้เขา-รู้เรา”

ในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาประจำชาติ
แค่ภาษาเดียวคงจะไม่พอแล้ว
เพราะสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องเรียน ให้มีความ
รู้ติดตัวไปด้วย ก็คือ “ภาษาต่างประเทศ” ซึ่ง
ไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษที่นับเป็นภาษาที่ 2 เท่านั้น
แต่อาจข้รวมถึงการเรียนรู้ภาษาที่ 3-4-5 เพิ่มขึ้นด้วย
ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่ม
ทักษะด้านภาษา กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
ศิลปะการแสดง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงจัด
กิจกรรมเสริมสร้างศุมทริยะและการเรียนรู้ภาษา
อาเซียนระดับต้นหรือ (อาเซียน+3,+6,+9)

พื้นที่ห้องปฏิบัติการสอนภาษาศูนย์
ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และ
ภาษา สวธ. เน้นฝึกทักษะการ
สนทนา การพูดและการฟังเพื่อ
ใช้สื่อสารกับคนในกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นหลัก เช่น บทสนทนา
ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้วิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและประเพณี
ของประเทศต่างๆ โดยแบ่งออก
เป็น 8 หลักสูตร ประกอบด้วย
ภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร จีน
กลาง 2 หลักสูตร รวมทั้งญี่ปุ่น

มลายู เกาหลี และพม่า
ปอม ปอม เกิร์ล คอด
ไปเข้าคลาสติวภาษาแล้ว ใต้
มีโอกาสพูดคุยกับ นางพิมพ์วี วัฒนารางกูร
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จนรู้มาอีกว่านอกจาก
สนับสนุนการให้ความรู้ด้านภาษาต่างๆผ่านการ
เรียนรู้ภาษาบทเพลงเรื่องตำนานท้องถิ่นรวมทั้ง
สอนมารยาทการสื่อสาร
ในประเทศอาเซียนแล้ว
ยังร่วมกับศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม
รวมความร่วมมือเพื่อ



E: หัวข่าว.doc 8/21/2017 8:29:02 AM



ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีน-ไทย โดยจัดอบรมภาษาไทยและการไหว้ไทยสำหรับชาวจีน และการจัดอบรมภาษาจีนกลางสำหรับชาวไทยด้วย คราวนี้ก็ถึงเวลาชวน 3 สาว จากร่วมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมาเปิดดวงสนทนาถึงการติวภาษา กันบ้าง

เริ่มด้วย 2 สาวพี่น้องฝาแฝด ปี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฟิร์น...ระวีวรรณ อินวารีย์ บอกว่า “การได้มาเรียนภาษาต่างชาติ

ในโครงการนี้เป็นสิ่งที่ดีและมีค่ามาก โดยเข้าอบรมภาษามลายูทำให้ได้เรียน และได้รู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ได้รู้ถึงประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติ ความเจริญรุ่งเรือง และความงดงามของกลุ่มประเทศทางใต้ของไทย จึงเหมือนเป็นการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ของเราแม้ว่าจะยังไม่เคยไป

ในประเทศเหล่านั้นก็ตาม ขณะเดียวกัน สิ่งก็ตามมาคือ มิตรภาพจากเพื่อนใหม่ที่เราได้พูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนคติ และทำกิจกรรมร่วมกัน ถือว่าเป็นประโยชน์มาก สำหรับการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม เพราะได้รู้จักเขารู้จักเรา สำหรับความรู้ภาษามลายู ที่ได้จากครูผู้สอน จะนำไปต่อยอดด้วยการหมั่นฝึกฝน และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้น เพื่อสานความฝันหนึ่งของเรา คืออยากไปเรียนต่อที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถ้ามีความรู้ อย่างรอบด้านแล้วก็มีประโยชน์

กับตัวเองมากๆเช่นกัน”

ขณะที่เฟิร์ส...ระวีวรรณ อินวารีย์ ร่วมแจมด้วยว่า “ได้เลือกเข้าร่วมอบรมภาษามลายูเพราะอยากเรียนรู้ในเรื่องของภาษาและการสื่อสาร ซึ่งส่วนใหญ่อาจารย์จะเน้นการสอนเรื่องง่ายๆที่สามารถใช้สื่อสารกันได้ในชีวิตประจำวันและยังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและประเพณี อาหารการกิน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทำให้เรามองเห็นถึงความงามของวิถีชีวิตของอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ที่มีความแตกต่างจากประเทศไทยแต่ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ถึงการอยู่ร่วมกัน

ได้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังมีมุมมอง
ที่กว้างขึ้น และมีความเข้าใจที่

มากขึ้น ซึ่งคิดว่าเรามีทัศนคติที่ดีต่อชาวต่างชาติไปด้วย
หลังจากนี้ตั้งใจที่จะฝึกพูดในทุกๆวันเพื่อพัฒนาทักษะในการ
พูด และหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี เพราะ
รู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้แต่มีความน่าสนใจมาก
ให้ได้ค้นหาต่อไป อีกทั้งหวังว่าจะได้มีโอกาสถ่ายทอด
ประสบการณ์ไปสู่เพื่อนในมหาวิทยาลัยและครอบครัวด้วย”

เดียร์...ชะตารักษ์เมฆมกลปี 4 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปดุงมัวที่ว่า “ในปัจจุบัน
ต้องยอมรับว่าภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญ ประเทศไทยมีการ
เปิดเสรีกับประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน การพูด การท่องเที่ยว การศึกษา และ
การทำงาน หากเรามีความรู้ทางด้านภาษาจะทำให้
เรามีข้อได้เปรียบกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ โดย
ส่วนตัวได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรม
ภาษา หลักสูตรพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
ระดับต้น ซึ่งนอกจากได้ทบทวนคำศัพท์
หรือความรู้ด้านภาษาที่มีอยู่เดิมแล้วยังได้
เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ คำสแลง การเลือก
ใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสม การพูดคุย

สนทนาโต้ตอบกันในสถาน-
การณ์ต่างๆ รวมถึงการฝึก

ออกเสียงให้ชัดเจน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้
จริงทั้งกับการเรียนและ
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจำวัน โดย โครงการนี้ทำให้ได้ฝึกความกล้า
แสดงออกกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น มีความมั่นใจ
มากขึ้น และทำให้คนที่มีความสนใจทางด้านภาษา
หรืออยากจะพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาได้มา
รวมตัวกัน จึงเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นภาษาสากล ที่สามารถ
ใช้สื่อสารได้ในหลายประเทศและการที่เรามีพื้นฐาน
ในการพูดที่ดีจะทำให้นำไปพัฒนาต่อยอดได้ดียิ่งขึ้น
โดยหลังจากนี้จะนำความรู้ไปพัฒนาทักษะด้วย
การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และยังคงตั้งใจที่จะไป
สอนเด็กๆที่สนใจภาษาอังกฤษด้วย”

ปอม ปอมเกิร์ลเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลง
ของโลกที่หมุนไปแต่ละวันย่อมมีอะไรใหม่ๆ
เกิดขึ้นเสมอ หากเรามีพื้นฐานความรู้มาก
เท่าไร ก็จะเก็บเป็น “คลังสมอง” สร้าง
เกราะคุ้มกันตัวเอง รองรับการเปลี่ยนแปลง
ได้มากเท่านั้น

เพราะ “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” หรือ
“Knowledge Is Endless To Learn”.

ปอมปอมเกิร์ล/รายงาน